

TUỞNG NIỆM 40 NĂM TRẬN HẢI CHIẾN HOÀNG SA [19.1.1974 – 19.1.2014] ĐỀ NUNG
NẤU TINH THẦN BẤT KHUẤT CHỐNG NGOẠI XÂM MÀ NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM
CỘNG HÒA ĐÃ KẾ THỪA CỦA TIỀN NHÂN

Ảnh: Hoàng Tấn Kỳ cung cấp



- TƯỚNG NIỆM 40 NĂM TRẬN HẢI CHIẾN HOÀNG SA LÀ CON DÂN VIỆT NAM MÃI MÃI NOI GIƯƠNG CÁC ANH HÙNG GIƯƠNG CAO NGỌN CỜ TỔ QUỐC CHỐNG KẼ THÙ XÂM LĂNG BẤT CỨ TỪ ĐÂU ĐẾN.

- TỔ QUỐC SẼ MÃI MÃI GHI ƠN ANH HÙNG HẠM TRƯỞNG NGUYỄN VĂN THÀ VÀ 73 SĨ QUAN VÀ ĐOÀN VIÊN HẢI QUÂN THUỘC HỘ TỔNG HẠM HQ-10 NHẬT TẢO NÓI RIÊNG VÀ CHIẾN ĐOÀN ĐẶC NHIỆM CỦA HẢI QUÂN QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ TRONG TRẬN HẢI CHIẾN HOÀNG SA GIỮA HẢI QUÂN VIỆT NAM CỘNG HOÀ TỰ VỆ VÀ HẢI QUÂN TRUNG CỘNG XÂM LƯỢC TỪ NGÀY 17 ĐẾN 19 THÁNG 1 NĂM 1974.

- TƯỚNG NIỆM 74 ANH HÙNG TỬ SĨ, NHỮNG NGƯỜI CON YÊU CỦA VIỆT NAM “TỔ QUỐC – ĐẠI DƯƠNG” LÀ GHI NHỚ TRONG LÒNG RẰNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ DÂNG BIỂN ĐẢO CỦA TỔ QUỐC CHO ĐÀN ANH TÀU CỘNG VÀ ĐANG TỪNG BƯỚC MỞ ĐƯỜNG CHO KẼ THÙ PHƯƠNG BẮC VÀO CƯỚP NƯỚC.

- TƯỚNG NIỆM 74 ANH HÙNG TỬ TRẬN HOÀNG SA LÀ MỘT Ý THỨC NHÂN BẢN TRONG ĐẤU TRANH NHẪM NUNG NẤU Ý CHỈ BẤT KHUÁT CHỐNG KẼ THÙ CỘNG SẢN, THỂ HIỆN LÀ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM “HÈN VỚI GIẶC TÀU CỘNG, ÁC VỚI DÂN MỘT NƯỚC” CẦN DỆP BỎ ĐỂ THAY THẾ BẰNG MỘT CHẾ ĐỘ TỰ DO DÂN CHỦ, NGƯỜI DÂN ĐƯỢC THẬT SỰ HẠNH PHÚC.



Dallas/Fort Worth (DFW) Tưởng Niệm 40 Năm Hải Chiến Hoàng Sa

Grand Prairie – Trong nỗi ngậm ngùi thương tiếc đồng đội đã nằm xuống để bảo vệ tổ quốc và căm phẫn bá quyền Trung cộng đã lợi dụng tình trạng chiến tranh tại miền nam Việt Nam để chiếm đóng lãnh hải của ta, Lễ Tưởng Niệm 40 Trận Hải Chiến Hoàng Sa đã được Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas/ Fort Worth tổ chức thật trang trọng tại khu thương mại Asia Times Square, thành phố Grand Prairie, Texas vào lúc 05 giờ chiều ngày Thứ Bảy 11 tháng 01 năm 2014 với khoảng 300 người tham dự.

Tham dự có Đại Tá Khương Hữu Bá, cựu Tư Lệnh Vùng 4 Duyên Hải, quý niên trưởng Đại Tá Lê Đình Luân và Đinh Thạch On, Trung Tá Nguyễn Văn Nhựt và Huỳnh Kim Hiếu. Chủ tịch cộng đồng Dallas, Lê Lam Ngọc. Phó chủ tịch cộng đồng Tarrant County, Nguyễn Trọng Hiếu. Tổng Hội trưởng Hải Quân, Nguyễn Xuân Dục. Chủ tịch Liên hội CSVNCHDFW, Nguyễn Sỹ Đạt. Các Hội Nhảy Dù, Nha Kỹ Thuật, Lực Lượng Đặc Biệt, Thiếu Sinh Quân, Trừ Bị Thủ Đức, Hội Ái Hữu Bình Định, Hội Thân Hữu Thừa Thiên Huế, Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Việt Mỹ DFW... Về phía truyền thông báo chí có đài truyền hình Việt TV, đài SBTN, đài phát thanh DFW Việt Radio , TrẻĐẹpOnline, báo Người Việt Dallas, Bút Việt News, và Trẻ Magazine.

Chương trình do MC Nguyễn Văn Lang điều hành. Sau nghi thức chào quốc kỳ và mặc niệm, Đại Tá Khương Hữu Bá lên vấn tắt cảm tạ mọi người tham dự lễ tưởng niệm này. Kế

đến Hội trưởng Hải Quân Trung Dương DFW, Nguyễn Văn Nở lên trình bày về tình hình Hoàng Sa vào thời điểm lúc bấy giờ cùng lực lượng tham chiến của hai bên , và tổn thất của hải quân Trung cộng và Hải quân Việt Nam Cộng hòa dưới quyền điều động của Đại Tá Hà văn Ngạc, về việc Hạm trưởng Thiếu Tá Ngụy Văn Thà đã chết theo tàu. Tiếp theo, niên trưởng Hải Quân Trung Tá Nguyễn Văn Nhựt lên nhận định về trận chiến Hoàng Sa:



“Trận Hải chiến Hoàng Sa đã xảy ra 40 năm trước nhưng dư âm vẫn còn vang vọng trong lòng người Việt Quốc Gia ly hương tị nạn Cộng Sản chúng ta và cũng thật sự ngày càng thâm sâu vào lòng người quốc nội. Hộ Tống Hạm HQ10 đã chìm ! bao nhiêu chiến sĩ Hải Quân đã hy sinh ! đảo Hoàng Sa đã mất ! Đây là cái tang chung cho quân dân miền Nam và cũng là cái tang lớn nhất đầy nghẹn ngào cho HQ VNCH trong suốt 23 năm dài góp công chiến đấu bảo vệ chính nghĩa quốc gia. Hoàng Sa đã mất nhưng trận Hải Chiến Hoàng Sa mãi mãi là một chiến tích lịch sử của VNCH đã đơn độc tự vệ chính đáng và hùng hồn minh xác chủ quyền của quốc gia Việt Nam trên quần đảo này trước công luận quốc tế đồng thời vạch rõ cách hành xử bất xứng của một siêu cường lén lút xâm lăng cướp đất của một nước nhỏ đang bị động vì nội chiến. Gương anh dũng hi sinh vì Tổ quốc của các Tử sĩ Hoàng Sa đã mở thêm một trang sử vàng son nêu cao lòng YÊU NƯỚC THIÊNG LIÊNG và truyền thống quật cường bất khuất của giòng giống Lạc Long trong công cuộc chống kẻ đại thù tối hậu xâm lăng truyền kiếp Bắc Phương. Cũng như bao nhiêu triều đại trước, dù là một nước bé nhỏ, và đang trong tình trạng ngã nghiêng vì nội địch nhưng không yếu hèn khiếp sợ trước ngoại thù đại Hán xâm lăng ngang ngược, HQ VNCH đã hiện ngang anh dũng tấn công và giao chiến thư hùng với HQ Trung Cộng, gây cho

chúng nhiều tổn thất đáng kể làm cho thế giới phải ngạc nhiên ngưỡng mộ. Với trận Hải Chiến Hoàng Sa, người binh dân Việt mới biết thêm phần lãnh thổ quốc gia xa vời trong biển Đông mà HQ VNCH phải đảm đương sứ mạng “RỜI LÒNG ĐẤT MẸ ĐỂ BẢO TOÀN ĐẤT MẸ” Dem máu can trường nhuộm hồng sóng nước, đem thân hồ hải theo chiến hạm chìm vào lòng biển sâu, các tử sĩ Hoàng Sa đã hoàn thành TRÁCH NHIỆM đối với TỔ QUỐC, DÂN TỘC và trọn vẹn NGUYỆN ƯỚC đời trai giữa ĐẠI DƯƠNG trong cơn quốc biến. Đã từng ngậm ngùi trước bao chiến sĩ của QL/VNCH đã oanh liệt hi sinh trên khắp vạn nẻo đường đất nước, đem thân cát bụi trở về với lòng ĐẤT MẸ giữa rừng sâu hoang vắng, đêm đêm nghe côn trùng nỉ non thương tiếc thì đây, cũng là lần đầu tiên lòng dân Nam càng xúc động trước cảnh RA KHƠI VĨNH VIỄN của người lính biển yên hùng, mang thân cát bụi đi vào lòng biển muôn trùng sâu thẳm, đêm đêm nghe sóng gió dịu dặt tiếc thương ! Trong niềm xúc động tiếc thương đó, chúng ta cùng thành tâm dâng nén hương tưởng niệm ANH LINH TỬ SĨ VỊ QUỐC VONG THÂN và cùng lắng nghe tiếng sóng biển Đông đang vang lời réo gọi TRẢ TA SÔNG NÚI ! Tiếp nối tiếng sóng Bạch Đằng uy linh thuở trước, tiếng sóng Hoàng Sa đang dịu dặt THIÊN HÙNG CA BÁT HỮU của HỒN THIÊN TỔ QUỐC VIỆT NAM, nâng cao TỰ HÀO DÂN TỘC và thúc đẩy LÒNG YÊU NƯỚC CAO CẢ của toàn dân Việt Nam QUẬT KHƠI VÙNG LÊN đập tan mọi nỗ lực NỘI GIAN THAM TÀN BÁN NƯỚC và sẽ kiên cường khắc phục mọi gian khổ, đồng tâm phấn đấu đối kháng NGOẠI THÙ ĐẠI HÁN XÂM LĂNG, cùng nỗ lực XÂY DỰNG một quốc gia VIỆT NAM tương lai TOÀN VẠN LÃNH THỔ, TỰ DO ĐỘC LẬP, vững mạnh giữa trời Đông”.

Một bất ngờ, một nhân chứng sống trong trận chiến Hoàng Sa 19/01/1974 cách đây 40 năm đã được trình diện tại lễ tưởng niệm này cùng văn bản bằng tuyên dương anh dũng bội tinh với ngôi sao đồng trong trận đánh Hoàng Sa năm xưa do Đô Đốc Trần Văn Chơn thừa ủy nhiệm của Đại Tướng Cao Văn Viên ấn ký, Hạ Sĩ Nguyễn Hữu Cảnh là một Giám Lộ (là người đứng trên bong tàu phát cờ hiệu của hải quân để chỉ điểm hướng bắn hoặc khoảng cách tàu địch), là người còn sống sót sau trận này lên hỏi tường lại khung cảnh trận chiến Hoàng Sa năm xưa, và ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng đồng đội của anh liêu chết ngăn giặc cho đến phút cuối cùng. Chương trình theo là lễ truy điệu 74 tử sĩ Hoàng Sa với phần chào kính theo nghi thức hải quân, đặt vòng hoa lên đài tử sĩ, thắp hương tưởng niệm, và diễn đọc văn tế chiến sĩ Hoàng Sa làm mọi người hiện diện hết sức ngậm ngùi thương tiếc. Hình 04 chiến hạm VNCH ngày xưa tham dự trận Hoàng Sa dưới đây hôm nay được vẽ lại trong 04 bức vẽ riêng biệt để ghi lại chiến tích giữ nước của Hải Quân VNCH làm mọi người xúc động nhớ lại một thời kỳ Bảo Quốc An Dân của QLVNCH



Phần hai của chương trình là biểu diễn võ thuật của Võ đường Shaolin Wu – Yi Institute, và văn nghệ quân đội với các bài đơn ca, hợp ca các bài hát yêu nước, cùng một hoạt cảnh “Ngụy Văn Thà & Đoàn Khúc Cho Quê Hương”, và chương trình tưởng niệm chấm dứt với phần dùng cơm chung do Hội Hải quân Trùng Dương DFW kính mời

Nguyễn Văn Lập